

5 สิ่ง.. ...ถ้าอยากให้อีกใจติด

นำเสนอเมื่อ : 13 ต.ค. 2552

หากไม่ชอบความรักแบบที่มีรสชาติ อยากผจญกับความชื่นชม ขอแนะนำ 5 วิธีสกัดความเปรี้ยวหวานออกจากความรักของเธออย่างหมดจดจนจิตสนิท

1. ไม่เคยให้ของขวัญในเทศกาลพิเศษ

ลืมไปแล้วว่าวันปีใหม่กับวันวาเลนไทน์นะมันเมื่อไหร่ วันเกิดแฟนอะไร? จะไปสนทำไม จำแต่วันเกิดตัวเองก็พอแล้วจะได้ชุดรีดของขวัญจากชาวบ้านให้หน้ากันไปเลย เพราะมันไม่ต้องพูดถึงวันครบรอบเจอกันให้เสียเวลา ตราบใดที่บนปฏิทินไม่ได้เขียนวันที่พวกเธอคบกันเป็นตัวสีแดง ก็ฝันไปเถอะว่าจะมีของขวัญให้ในวันแบบนี้ มันก็แค่วันธรรมดาที่วนอยู่ในสัปดาห์ตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสาร์เท่านั้นเอง ของขวัญนะมันเปลือง ก็ให้ใจไปแล้วก็น่าจะพอ พวกที่ไร้อารมณ์แบบนี้คงมีวันฉลองแค่วันเดียวคือวันที่แฟนมาบอกเลิกนั่นแหละ

2. ปากหนักพูดคำว่ารักไม่เป็น

ปากคนเรานั้นมีไว้หาแล้วหิวกินข้าวเท่านั้นแหละ ราคายิ่งจริงจริงพวกที่บอกรักกันถี่ยิ่งกว่าข้าวต้นชั่วโมง แค่ได้ยินแฟนบอกรัก สมตำปูลารายังหอมขึ้นมาได้เลย แต่เหม็นๆ เธอไม่ต้องบอกรักกันเขาเย็นแบบนั้นก็ได้เนี่ย นานๆ ลุงพูดว่าฉันรักเธอดูซะที่มันก็ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน ดอกกุหลาบจะร่วงจากปากก็ปลอยมันร่วงไปเถอะ ไวเธออาจปากแล้วหอมมันร่วงจากปากเลยไม่อย่าพูดละก็ค่อยๆ กัน นี่ถ้าเกิดแฟนเธอเขาอดรันทนไม่ไหว ไปขอพึ่งคำรักจากสาวอื่นที่รับรับรองว่าแห้วสนิทจัง จะร้องเพลงพีดถามว่าได้ยินไหม เขาก็ไม่ได้ยินเธอบอกรักแล้วละ

3. เธออ่อน ฉันทันใจ เธอพอๆ กัน

ไอ้ที่มันคำคอเธออยู่นะศักดิ์ศรีหรือว่าเสาชิมจะ ถึงได้หน้าเข็ดก้มหัวขอโทษไม่เป็น ความรักมันไม่ใช่เกมหุกเหลี่ยมซีกกะหนอยทถ่าฝ่ายไหนขอโทษก่อนแล้วจะแพ้ ถ้าโกรธกันมาสามวันแล้วยังไม่มีใครยอมกันละก็ ไอ้เรื่องที่ว่าใครผิดใครถูกนะให้ลืมๆ มันไปก่อนเถอะ ยุกหูโทรคุยกันได้แล้วจำไว้เสมอว่าที่รู้มันมีอายุแค่ 72 ชั่วโมง ถ้าเกินกว่านั้นมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วเปลี่ยนเป็นความมั่งง่า หรือถ้าอีกฝ่ายเขายอมมาขอโทษแล้ว ก็อภัยให้เขาไปซะ แต่ถ้าได้ทีชี้แพะไล่ หลงปลาบปล้ำใจกับความรู้สึกที่ว่าตัวเองเหนือกว่า ซักวันก็ต้องสวมคอนเวิร์สทางใครทางมัน

❌ 4. ไม่เทคแคร์ดูแลกันซักติด

แฟนก็เหมือนรัฐมนตรีที่เราต้องปกป้องเทคแคร์ แปลงร่างเป็นบอดีการ์ดรักพิทักษ์ใจ ตามูติดเหมือนเงาตามตัว ไม่ใช่ปล่อยให้ พณฯ ทานไปคนเดียวดูๆ จะหาคะเมนตีลังกาก็ช่างหัวทาน แบบนั้นไม่ดีแน่ ไม่ต้องรับใช้รับสอยขนาดแม่บ้านประจำสำนักนายกฯ ก็ได้ แต่คอยถามไถ่ทุกขสขวา วันนี้ทานเป็นยังไงบ้างคะ? ที่โรงเรียนสนุกมั๊ยคะทาน? ก็โอเคแล้ว
ยิ่งถ้าจำเมนูอาหารที่ท่านชอบรับประทานได้ด้วยละคะ แนนเสียงของเธอจะยิ่งกระฉูด
ไม่ว่าผ่านไปกี่สมัยเธอก็ยังได้ครองเกาอี้ ส.ส.(สาวสวย) ในใจทานเสมอ
รีถายากถอนตัวจากวงการก็ต้องทำอย่างที่ว่ามากี่ไดนะ ไม่นานหรอกจะ เดี่ยวก็ได้ลิไปอย่างแดนสมใจแน่ๆ

❌ 5. ทิ้งเค้าให้เหงา ส่วนเราเมาหมันกับเพื่อน

เพื่อนกับแฟน...แทนกันได้แน่นอนคะ เฮ้ย! ไม่ใช่ มันแทนกันไม่ได้นะเธอ
ผู้ชายเป็นสิ่งที่ชีวิตที่มีจิตใจบอบบางกว่าที่คิดนะ เราเฮฮาแต่เค้าต้องนั่งหงอยอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเค้าก็ซึ้งหนีไปหรือก
มีหลายอย่างเลยนะที่เพื่อนทำแทนแฟนไม่ได้...อยากคิดมาก ลองนึกว่าฟังเพื่อนพูดหวานๆ ก็มีแต่จะอวก
ตั้งนั้นถายากให้รักจี๊ดซี้ดไวๆ ก็ขยั้นไส้ชีวิตไปจากวงโคจรของแฟนบ่อยๆ แล้วหมันเอนจอยกับแก๊งชะนีของเรา
สมาคม ค.ท.น.ว (คานทองนิเวศน) รัปประกันจะ...